

Khởi sắc kinh tế những tháng đầu năm

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, ngay từ những tháng đầu năm 2018, kinh tế toàn tỉnh có những bước tăng trưởng và vượt so với cùng kỳ. Đây là điều kiện thuận lợi làm tiền đề, tạo động lực để Thái Bình hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế cả năm 2018.

Tăng trưởng ở 3 khu vực

Theo báo cáo của UBND tỉnh, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngay từ những tháng đầu năm, kinh tế toàn tỉnh quý I tăng trưởng ở cả 3 khu vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 10.902 tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch năm, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 28.009 tỷ đồng, bằng 21,4% kế hoạch năm, tăng 12,36% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,29%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 18,09%, khu vực dịch vụ tăng 7,55%. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng 3,04% so với cùng kỳ. Cùng với tập trung chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ đông và vụ xuân, tỉnh đã thực hiện tốt công tác tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Đến tháng 3/2018, toàn tỉnh đã có 12.363,8ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản. Các mô hình tập trung tích tụ đất đai đã tạo thuận lợi cho phát triển cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, bước đầu mang lại kết quả khá tích cực, đạt hiệu quả cao hơn so với sản xuất nhỏ lẻ. Sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gặp thuận lợi và tăng hơn so với cùng kỳ.



Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nên giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao.

Trong quý I, hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đã tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định công nhận 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, như vậy đến nay tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh là 200 xã. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình nước sạch nông thôn. Đến nay, tỷ lệ hộ dân đầu tư, sử dụng nước sạch của các xã, thị trấn đạt trên 83%.

Quý I/2018 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của ngành Công nghiệp với tổng giá trị sản xuất ước đạt 11.806 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp theo các đề án đã được phê duyệt. Nhờ vậy, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh được cải thiện. Năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thái Bình tăng 6 bậc so với năm 2016. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 192 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký mới hơn 866 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 5.772 doanh nghiệp, 736 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 55.682 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định. Giá

trị sản xuất ngành dịch vụ quý I ước đạt 5.434 tỷ đồng, tăng 7,55% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 10.027 tỷ đồng, tăng 9,5%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 301 triệu USD, tăng 11,3%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 295 triệu USD, tăng 9,5%. Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định. UBND tỉnh chỉ đạo điều hành ngân sách năm 2018 bảo đảm đúng quy định, cấp phát đầy đủ, và các chính sách an sinh xã hội. 3 tháng đầu năm 2018, tổng thu nội địa thực hiện 1.015 tỷ đồng, trong đó tổng thu tính cần đội 1.005,8 tỷ đồng, đạt 15,7% dự toán.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Thảo luận tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ họp thứ 19, hầu hết các đại biểu đều nhận định tình hình kinh tế của tỉnh trong quý I/2018 có sự khởi sắc, tuy nhiên cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Tốc độ tăng trưởng của các khu vực khác. Việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn chậm, giải quyết còn để kéo dài. Theo ông Vũ Ngọc Khiếu, Giám đốc Sở Công Thương: Trong quý I, tốc độ tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ thấp là do trùng đúng thời điểm Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, hoạt động thương mại sôi động, tuy nhiên một số dịch vụ giảm nên làm giảm tổng giá trị của ngành nhưng chắc chắn thời gian tới sẽ khởi sắc. Việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn hiện còn vướng mắc ở 2 xã của huyện Hưng Hà, Sở đang phối hợp với các địa phương tập trung giải quyết, cam kết sẽ hoàn thành trong quý II/2018. Cũng trong quý I/2018, thu ngân sách nội địa mới đạt 15,7% so với dự toán năm đạt ra cho quý tới phải có tốc độ cao hơn mới bảo đảm hoàn thành dự toán cả năm. Ông Trần Văn Tùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đề nghị: Để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đạt được dự toán giao cả năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành

đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa các dự án trọng điểm đi vào hoạt động; thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế rà soát lại các cơ sở kinh doanh để thực hiện thu thuế. Ngành Thuế tham mưu cho tỉnh thực hiện rà soát chống thất thu thuế ở các lĩnh vực, có biện pháp xử lý, cưỡng chế thu hồi thuế đối với những đơn vị có tình trạng y, nợ thuế.

Một trong những vấn đề được đưa ra thảo luận kỹ lưỡng tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ họp thứ 19 vừa qua đó là thực hiện các giải pháp giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Theo ông Tạ Ngọc Giáo, Giám đốc Sở Tài chính: Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, nhu cầu vốn xây dựng ngày càng lớn, để giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, các cấp, các ngành, các địa phương phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả năm 2018, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng giải quyết, nếu để tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương. Các huyện, thành phố cần chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản chi tiết đến từng công trình và từng nguồn vốn. Các địa phương tăng cường huy động các nguồn vốn xã hội hóa cho đầu tư xây dựng các công trình, giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước. Không khi công mới các công trình khi chưa xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất một số nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2018. Tuy nhiên, theo đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy: Thời gian qua, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cũng cố, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu mới với cấp dưới còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời. Cán bộ ở một số nơi còn thiếu trách nhiệm, chưa sâu sát và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cần phải được xem xét làm rõ và xử lý kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phần đầu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018. Trong đó, ngành chuyên môn và các địa phương cần tập trung quyết liệt cho công

tác thu ngân sách để đạt và vượt dự toán ngân. Mặt khác, các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hành động của UBND tỉnh; tăng cường công tác chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân, kiểm soát dịch bệnh trên động vật. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cũng cố, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu mới với cấp dưới mới theo tiêu chí mới ở các xã đã được công nhận; chỉ đạo cụ thể đối với các xã nông thôn mới đến kỳ công nhận lại năm 2018 để 100% số xã được công nhận lại theo tiêu chí mới; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở các xã xây dựng nông thôn mới chưa đạt chuẩn; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đầu tư, sử dụng nước sạch; tiến hành rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, bảo đảm tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư vào tỉnh, thúc đẩy sản xuất phát triển...



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Damsan.

MANH CƯỜNG

BÌNH THẠNH

Vào vụ thủy sản mới

Đã thành truyền thống, cứ bắt đầu tiết Thanh minh, khi thời tiết ấm áp, nông dân Bình Thanh (Kiến Xương) lại tập trung xuống giống bắt đầu nuôi trồng vụ thủy sản mới. Năm nay, do chủ động được nguồn giống thủy sản tốt và chuẩn bị ao nuôi bảo đảm vệ sinh, nông dân Bình Thanh hy vọng sẽ có một năm nuôi trồng thắng lợi.



Nông dân Bình Thanh chăm sóc, phòng bệnh cho thủy sản ngay từ đầu vụ.

Gia đình anh Hoàng Văn Tuấn, thôn Đa Cốc là một trong những hộ nuôi trồng thủy sản có diện tích lớn ở vùng thủy sản tập trung của xã Bình Thạnh. Từ trước tết, khi xuất bán cá xong anh đã đầu tư hàng chục triệu đồng cải tạo lại ao nuôi và chuẩn bị thức ăn cho vụ mới. Anh Tuấn chia sẻ: Với gần 3 mẫu, tôi dành hơn 2 mẫu quy hoạch làm 3 ao (1 ao nuôi cá giống, 2 ao nuôi cá thịt), diện tích còn lại làm lán chèn nuôi lợn, gà và trồng cỏ voi làm thức ăn nuôi cá. Năm 2017, tổng thu từ nuôi cá và gia súc,

gia cầm được hơn 700 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi 250 triệu đồng. Do chủ động được nguồn giống, vừa qua gia đình đã thả hơn 3,5 tấn cá giống, khoảng 3.000 con gồm trắm cỏ và trôi ấn độ loại từ 0,5 - 1,5kg/con. Thả cá giống ở tằm to này nuôi rất nhanh lớn, nếu bãi này chỉ có thể nuôi các loại cá: trắm, chép, trôi, mè, rô phi và diêu hồng. Các giống thủy sản khác nuôi rất khó và chậm lớn vì nguồn nước ở đây biến đổi phức tạp: đầu năm nước bị nhiễm mặn, cuối năm thì nước phũ sa.

Cũng như gia đình anh Tuấn, hiện nay, 81 hộ ở vùng thủy sản tập trung và hơn 230 hộ nuôi nhỏ lẻ ở trong khu dân cư xã Bình

Thanh cũng bắt đầu xuống giống nuôi vụ mới. Toàn xã có 77ha nuôi trồng thủy sản, phần lớn các hộ tập trung nuôi cá truyền thống. Ông Lê Văn Hoàn, cán bộ Ban Quản lý vùng thủy sản tập trung xã cho biết, sau 13 năm sản xuất, kinh nghiệm cho thấy ở vùng bãi này chỉ có thể nuôi các loại cá: trắm, chép, trôi, mè, rô phi và diêu hồng. Các giống thủy sản khác nuôi rất khó và chậm lớn vì nguồn nước ở đây biến đổi phức tạp: đầu năm nước bị nhiễm mặn, cuối năm thì nước phũ sa.

Nhờ làm tốt công tác

chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản, mỗi năm nông dân Bình Thanh thu hoạch khoảng 300 tấn cá các loại, thu về trên 10 tỷ đồng. Việc chăn nuôi của bà con cũng tương đối thuận lợi nhờ địa phương quy hoạch hệ thống điện, giao thông, thủy lợi tốt. Hàng năm, UBND xã đều phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cơ sở đào tạo và một số doanh nghiệp tổ chức tập huấn chuyên gia khoa học kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản nước ngọt cho nông dân.

Để giúp nông dân yên tâm đầu tư và phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, nhiều năm qua, chính quyền địa phương đã đầu tư hàng trăm triệu đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống đê bao và kênh mương thủy lợi. Ông Đỗ Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh cho biết: Năm nay xã đã đầu tư kinh phí và huy động máy móc tổ chức nâng cao 4km mặt đê bao và 5 cống tưới, tiêu chính phục vụ vùng thủy sản. Địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động và có cơ chế hỗ trợ 50% kinh phí cho bà con mở rộng, củng cố hệ thống giao thông trong khu nuôi trồng thủy sản, tạo thuận lợi cho việc giao thông, vận chuyển thức ăn chăn nuôi và tiêu thụ nông sản.

Phát triển thủy sản kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng rau màu, giá trị thu nhập đạt trên 300 triệu đồng/ha/năm, nông dân Bình Thạnh đã đánh thức tiềm năng lợi thế của vùng đất bãi ven sông Hồng trước đây vốn cây lúa một vụ trong năm cho thu nhập thấp. Nhờ có sự chuyển đổi hợp lý và sự năng động, cần cù lao động, chịu khó và đời sống của nông dân Bình Thạnh được nâng lên từng ngày.

KHẮC DUÂN

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Đường tỉnh 456 phấn đấu vượt kế hoạch 3 tháng

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng nhưng đến nay tuyến đường tỉnh 456 (ĐT.456) đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã hoàn thành trên 70% khối lượng công trình. Hiện các đơn vị đang dồn sức thi công, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2018, vượt kế hoạch 3 tháng.

Tuyến đường tỉnh ĐT.456 được triển khai thi công từ tháng 3/2017, đến nay đã xong hệ thống thoát nước dọc, nền đường, thảm bê tông nhựa lớp 1 được 11,8/13,3km. Trong thời gian tới, đơn vị thi công sẽ triển khai thi công cống Trính Trại, vỉa hè, thảm bê tông nhựa lớp 2 và sơn kẻ đường, lắp đặt cọc tiêu, biển báo hiệu an toàn giao thông trên toàn tuyến. Khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng mong mỏi của nhân dân nơi tuyến đường đi qua.

Ông Đoàn Tuyên, chỉ huy phó công trình xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.456 thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư hạ tầng đầu khí cho biết: Tuyến đường tỉnh ĐT.456 trước đây đã được cải tạo, nâng cấp theo quy mô xây dựng đường cấp III đồng bằng. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng, nhiều đoạn đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.456 là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, để phát triển kinh tế - xã hội... Trong quá trình thi công tuyến đường, dù gặp không ít khó khăn do vướng mặt bằng nhưng với quyết tâm cao, các đơn vị thi công vẫn bảo đảm đúng tiến độ... Hiện nay, đơn vị thi công đang gặp khó khăn về mặt bằng do một số đoạn bị vướng

mắc, không thể thi công. Để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, đề nghị huyện Thái Thụy và các xã nơi có tuyến đường đi qua bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất. Nếu có mặt bằng sạch, đơn vị thi công cam kết sẽ huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, thi công bảo đảm chất lượng, vượt kế hoạch đã đề ra 3 tháng. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động cũng được đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Ông Bùi Thế Dân, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy cho biết: Xác định đây là công trình giao thông trọng điểm của huyện, thời gian qua, các

phòng, ban trong huyện, các địa phương nơi có tuyến đường đi qua đã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, chính sách theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên toàn tuyến vẫn còn chưa giải phóng được mặt bằng của 10 hộ dân ở xã Thụy Phong, 1 gia đình ở xã Thụy Thanh và một số hộ đang sinh sống tại khu vực gần cầu Vô Hối với tổng chiều dài khoảng 500m. Hiện nay, huyện Thái Thụy đang tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nguồn gốc đất để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.

Được biết, công trình xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.456 đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Diêm



Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đường tỉnh 456.

PHẠM HƯNG